



ที่ ศธ ๐๒๘๒/๑๖๖๑๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามมติที่ประชุมองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ในการร่วมกับประชาคมโลกเพื่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว และกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติโดยร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเช่นทุกปีที่ผ่านมา นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำหรับการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ พ.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเสพติด ในลักษณะรูปแบบกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ การจัดกิจกรรมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือช่องทางที่เหมาะสม โดยเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ของการสร้างการรับรู้จะเป็นสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงผู้บริหารหน่วย/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) และสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอที่สร้างสรรค์แรงบันดาลใจบทความ/เสียงตามสายและสื่อความรู้/infographic ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันพัฒนา กับสำนักงานป.ป.ส. ผ่านทาง QR CODE ที่ปรากฏตามท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณิธิ บุญศักดิ์ดาพร)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

โทร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๙๐

โทรสาร ๐ ๔๔๖๐ ๑๖๘๓

ัญญา ๐๘ ๘๓๕๓ ๘๙๒๘



QR Code เอกสารแนบ